

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÔNG AN QUẢNG BÌNH BẢN LĨNH TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ThS. NGUYỄN CHÍ THẮNG

Phó Giám đốc Sở KH&CN Quảng Bình

Công an Quảng Bình với truyền thống anh hùng

Ra đời trong bão táp của Cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng công an Quảng Bình tuy còn non trẻ nhưng đã sớm hòa mình vào khí thế sục sôi của các cao trào diệt trừ ác gian, ngăn chặn các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền cách mạng của bọn phản cách mạng. Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, biết dựa vào sức mạnh của nhân dân, Công an Quảng Bình đã luôn sâu vào vùng địch xây dựng cơ sở, phát triển chiến tranh du kích, tuyên truyền giác ngộ nhân dân và tiến hành giáo dục cảm hóa nhiều tên trong hàng ngũ địch, giải tán các ban tề, tiêu diệt bọn phản động tay sai... Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” nhiều chiến sĩ công an Quảng Bình đã dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những tên đất, tên làng như Cảnh Dương, Cự Năm, Đồng Phú, Uẩn Áo, Xuân Bò... trên khắp mỗi vùng quê Quảng Bình đều chứng kiến sự chiến đấu ngoan cường của những chiến sĩ công an nhân dân, chiến công của các đồng chí Võ Bá Tiêm, Nguyễn Giáp, Trương Châu, Hoàng Viết Đừ, Nguyễn Tiến Nhân, Võ Khắc Hòa, Đinh Đề, Phạm On,... là tấm gương sáng ngời trong lịch sử Quảng Bình, góp phần cùng với quân và dân đánh bại thực dân Pháp, đưa cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới.

Trong kháng chiến chống Mỹ, do nằm ở vị trí địa lý mang tính chiến lược, nên Quảng Bình trở thành trọng điểm bắn phá ác liệt của đế quốc Mỹ. Dưới làn mưa bom bão đạn của quân thù, những chiến sĩ cảnh sát giao thông còn 64, đồn công an nhân dân số 84, cảnh sát phong cháy chữa cháy, lực lượng bảo vệ chính trị, lực lượng công an các xã Thanh Trạch, Đại Trạch, Võ Ninh..., công an các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, công an thị xã Đồng Hới, các đồn công an nhân dân vũ trang 119, 120... luôn bán sát mặt đường, bến phà, các mục tiêu kinh tế, chính trị trọng yếu để chiến đấu, bảo vệ an toàn cho hàng ngàn đoàn quân, đoàn xe, hàng vạn tấn vũ khí, đạn dược chi viện cho tiền tuyến, đưa đón và bảo vệ hàng ngàn đồng bào và các cháu thiếu nhi ở vùng chiến tranh ác liệt của ta và Quảng Trị ra Bắc sơ tán. Công an các địa phương cũng tăng cường các biện pháp nhiệm vụ, đấu tranh truy quét bọn tinh báo, gián điệp, biệt kích, phá tan nhiều tổ chức phản cách mạng, phát động mạnh mẽ phong trào “quần chúng bảo vệ trị an”, “bảo mật phòng gian”, xây dựng phòng tuyến an ninh vững chắc, từng bước đập tan âm mưu phá hoại hậu phương của Mỹ, đồng thời cử hàng chục cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Tên tuổi của các anh hùng liệt sỹ Huỳnh Kim Trung, Nguyễn Viết Cù, các liệt sỹ Nguyễn Bá Chung, Lê Văn Thành, Đinh Văn Luyện... và những chiến công vang dội của

các anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Bá Thọ, Hoàng Hữu Nờ, Hồ Phòm, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Tương... mãi mãi gắn liền với Thọ Lộc-Khuông Hà, Xuân Sơn, Ba Trại, phà Gianh lịch sử,...

Sau ngày thống nhất Tổ quốc, non sông thu về một mối, lực lượng công an Quảng Bình tiếp tục lập nên các chiến công hiển hách như chiến công phá tan âm mưu bạo loạn lật đổ chính quyền của tổ chức phản động “Đại Việt Phục Hồi” năm 1978. Lực lượng công an Quảng Bình dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân... đã mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự của toàn xã hội trong tình hình mới, bắt hàng trăm tên tội phạm nguy hiểm, hàng chục đối tượng cầm đầu các băng, ỏ, nhóm lưu manh, trộm cắp, chôn lốt, gây rối trật tự công cộng. Lực lượng công an cũng tham mưu cho chính quyền các địa phương nắm chắc tình hình, xây dựng nhiều phương án, biện pháp đấu tranh có hiệu quả với bọn đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, tham nhũng góp phần lập lại trật tự kỷ cương xã hội.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, các thế lực thù địch, các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm tham nhũng, tội phạm an ninh trật tự, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia càng phát sinh với những hành động tinh vi, nhưng với bản lĩnh anh hùng, lực lượng công an Quảng Bình đã không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, thành thạo các phương án chống bạo loạn lật đổ, chống khủng bố. Chủ động phát hiện và ngăn chặn, đánh địch từ xa, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội tinh nhà. Tiêu biểu là những chiến công bắt sống tên cướp Đinh

Xuân Hứa tại ga La Khê; xóa sổ các băng cướp có vũ khí khét tiếng như băng cướp Hồ Núi, băng cướp Nguyễn Văn Dần hay băng cướp ở ngầm Hà Su, Dốc Dôn. Xác lập và khám phá thành công hàng trăm chuyên án trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình là chuyên án 604B, thu giữ 199 bánh hêrôin...

Có thể nói hơn 70 năm qua, lực lượng công an Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong từng thời kỳ, 20 tập thể và 10 cá nhân đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Xây dựng phong cách người công an Quảng Bình bản lĩnh trong nghiên cứu khoa học

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến công tác công an. Mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh giành ảnh hưởng đã dẫn đến những cuộc khủng bố đẫm máu và xung đột vũ trang, tội phạm công nghệ cao... Trong nước, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị núp dưới nhiều danh nghĩa, chiêu bài khác nhau ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình”, âm mưu bạo loạn lật đổ hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Đáng nói, những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cộng sản, xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đang là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, phức tạp của công tác công an trong tình hình mới, để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an

nhân dân luôn giữ vững bản chất cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, vấn đề tiên quyết hiện nay là phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, chiến sĩ với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hoá, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân... Ngày 12/1/2017, Bộ Công an đã chính thức phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử công an nhân dân trong tình hình mới”.

Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ với 4 tiêu chí: Phong cách bản lĩnh chính trị; Phong cách bản lĩnh trong công tác, chiến đấu; Phong cách bản lĩnh trong quan hệ và sinh hoạt cộng đồng; Phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, công tác nghiên cứu khoa học là biện pháp công tác cơ bản, là

nhân tố quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Vì vậy xây dựng người công an nhân dân có bản lĩnh chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu triển khai khoa học đề phục vụ ngành, phục vụ nhân dân có vai trò và đóng góp rất quan trọng trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay.

Xác định vai trò quan trọng của KH&CN, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 5/3/2014 tiếp tục khẳng định quan điểm chú trọng công tác nghiên cứu khoa học công an, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu với ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân trên cơ sở bám sát và phục vụ có hiệu quả việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự.

Trong thời gian qua, công tác KH&CN Công an nhân dân Quảng Bình đã khởi sắc và đạt được những thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Khoa học và công nghệ được xác định là một trong những biện pháp nghiệp vụ cơ bản của công an nhân dân. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN phát triển cả về số lượng và chất lượng; các điều kiện đảm bảo cho công tác KH&CN công an từng bước được hoàn thiện. Đã kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu với ứng dụng gắn với thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân, đồng thời từng bước tăng cường tiềm lực khoa học kỹ thuật phục vụ công tác công an. Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo được đẩy mạnh trong các lĩnh vực, phòng ban, đơn vị trong toàn lực lượng.

Lực lượng Công an Quảng Bình đã tham gia và chủ trì nghiên cứu các đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở. Với nội dung tập trung vào

nghiên cứu để ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng và hậu cần kỹ thuật, khoa học lịch sử. Trong đó có đề tài “Nghiên cứu tình hình nghiện ma túy ở Quảng Bình - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa” do Đại tá Từ Hồng Sơn làm chủ nhiệm. Kết quả nghiên cứu khoa học trên đã làm rõ thực trạng tình hình nghiện ma túy cũng như công tác phòng ngừa, đấu tranh của các cơ quan chức năng đối với tệ nạn này. Đồng thời, đưa ra những giải pháp mang tính khả thi, phục vụ tốt công tác phòng ngừa hạn chế và giảm dần tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội như: Dự báo về tình hình ma túy và người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy. Những giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa người nghiện ma túy ở tỉnh Quảng Bình, trong đó phải nâng cao quan điểm chỉ đạo và nhận thức về công tác phòng, chống ma túy nói chung và công tác cai nghiện ma túy nói riêng; Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức hiểu biết cho người dân nắm rõ tình hình diễn biến và tác hại của tệ nạn ma túy để chủ động phòng ngừa trong từng gia đình, từng cộng đồng dân cư; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và gia đình, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện nhằm kiểm chế và làm giảm người nghiện; tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kiểm soát chặt chẽ ma túy xâm nhập vào địa bàn. Đấu tranh có hiệu quả tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư; tăng cường đầu tư cho công tác cai nghiện tập trung và phục hồi chức năng; Quan tâm tạo việc làm cho người nghiện sau cai và phòng, chống tái nghiện...

Trong năm 2017, Công an Quảng Bình

đang tổ chức triển khai đề tài khoa học: “Nghiên cứu các giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của lực lượng Cảnh sát Giao thông về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” do Thượng tá Từ Nhật Tú làm chủ nhiệm. Thông qua công trình nghiên cứu khoa học này sẽ làm rõ lý luận quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Giao thông. Trên cơ sở đó, rút ra những ưu - nhược điểm, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Giao thông trong thời gian tới.

Cùng với các công trình khoa học nghiên cứu về lĩnh vực khoa học nghiệp vụ công an, để góp phần tìm hiểu truyền thống lịch sử anh hùng cách mạng của ngành, Công an Quảng Bình đã tiến hành nghiên cứu xuất bản 19 công trình khoa học lịch sử như: Biên niên sự kiện lịch sử và Lịch sử Công an nhân dân Quảng Bình các giai đoạn; Lịch sử các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Hình sự, Quản lý hành chính... Qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng trong toàn lực lượng công an nói riêng và nhân dân Quảng Bình nói chung.

Hiện nay tình hình hoạt động công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ việc gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự, như: Chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (tháng 3/2012), gây rối trật tự công cộng, cản trở xây dựng công viên cây xanh xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (tháng 2/2015); dựng cổng chào trái phép tại xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch (tháng 6/2015) và đặc biệt liên quan đến sự cố môi trường biển miền

Trung tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ trì lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện nay” do Thượng tá, Tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình làm chủ nhiệm đề tài thực hiện trong năm 2018.

Có thể nói, công tác nghiên cứu KH&CN của Công an nhân dân Quảng Bình trong những năm qua đã đạt những kết quả tốt, tuy nhiên so với các ban ngành, địa phương, viện, trường thì đội ngũ cán bộ công an đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, tham gia các hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh còn rất khiêm tốn. Vì vậy, trong thời gian tới ngành Công an Quảng Bình bên cạnh các hoạt động KH&CN trong nội bộ các lĩnh vực của ngành mình, thì việc khuyến khích cán bộ tham gia vào hoạt động KH&CN chung của tỉnh nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tiềm lực KH&CN, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, phát triển lý luận nghiệp vụ công an nhân dân về an ninh trật tự, từ đó làm cơ sở khoa học cho việc đề ra các phương châm, nguyên tắc, đối sách và các biện pháp công tác cụ thể trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; cung cấp luận cứ khoa học để lực lượng công an nhân dân tiến hành các mặt công tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Ngoài ra, công tác nghiên cứu khoa học của Công an Quảng Bình phải là một phận không tách rời và phải hòa nhập vào các hoạt động KH&CN chung của tỉnh. Đây là nhu cầu trong hoạt động KH&CN. Trước đây, vì nhiều nguyên nhân (trong đó có nguyên nhân về bí mật chuyên ngành...) cho nên hoạt động nghiên cứu khoa học của Công an chỉ bó hẹp trong phạm vi của ngành. Các đề tài của Công an chỉ do Viện Chiến lược và Khoa học Bộ

Công an quản lý. Từ sự chuyển đổi nhận thức, cho rằng công tác an ninh trật tự, ngoài những vấn đề rất hẹp về nghiệp vụ chuyên ngành còn có khía cạnh xã hội rất rộng lớn. Đồng thời, khoa học dù là khoa học về an ninh trật tự cũng không thể tách rời nền tảng khoa học xã hội nói chung. Vì vậy, Công an Quảng Bình cần tìm cách hòa nhập vào các hoạt động KH&CN chung của tỉnh. Và Sở KH&CN Quảng Bình - là cơ quan quản lý hoạt động nghiên cứu KH&CN của tỉnh sẽ ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình. Như vậy theo hướng trên thì Công an Quảng Bình nên tổ chức nghiên cứu các đề tài cấp tỉnh và tham gia nhiều hội thảo khoa học do tỉnh tổ chức. Cán bộ nghiên cứu của Công an tỉnh cũng tham gia các đề tài khác thuộc các chương trình nghiên cứu của tỉnh. Với sự hòa nhập này, người cán bộ nghiên cứu thấy mình tự tin hơn, trưởng thành hơn. Đổi lại, Công an tỉnh cũng được xem là “đối tác tin cậy” trong hoạt động KH&CN. Có thể nói, đây là một kênh thông tin khoa học và một nguồn hỗ trợ kinh phí đáng kể.

Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Luật KH&CN năm 2013; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 5/3/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 02/CT-BCA-V21 ngày 6/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác khoa học công an trong tình hình mới... là những văn bản pháp lý để ngành Công an Quảng Bình tiếp thu, quán triệt, triển khai nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, phong trào lao động sáng tạo trong ngành nói riêng và hoạt động KH&CN tỉnh Quảng Bình nói chung hướng đến mục tiêu vì nhân dân phục vụ, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh ■